

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เพื่อให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หมวด 7 การทำวิทยานิพนธ์ ข้อ 47.3.2 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมกรภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา ดังต่อไปนี้

1. บทควมวิจัย

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการต้องเกิดจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยที่กำหนดโดยสภาวิจัยแห่งชาติอย่างเคร่งครัด โดยต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็นผู้พิมพ์ชื่อแรกและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิมพ์ร่วม และต้องเป็นผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับแบบ 1.1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง ทั้งนี้ในกรณีได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ต้องตีพิมพ์ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เสนอเรื่องอนุมัติสำเร็จการศึกษาเข้าสภามหาวิทยาลัย และ ผลงานอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในกลุ่ม 1

สำหรับแบบ 2.1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง ทั้งนี้ในกรณีได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ต้องตีพิมพ์ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เสนอเรื่องอนุมัติสำเร็จการศึกษาเข้าสภามหาวิทยาลัย โดยผลงานอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในกลุ่ม 1 และอีกอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในกลุ่ม 2 หรือกลุ่ม 1

2. วารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์

กลุ่ม 1 ได้แก่วารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์เป็นวารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ฉบับปัจจุบัน ณ วันที่ส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการนั้น

กลุ่ม 2 ได้แก่วารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์เป็นวารสารทางวิชาการที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารีย์)
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ